



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH XÂY NHÀ BU LY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ TỈNH YÊN BÁI Thăm và làm việc tại Thái Bình



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THẠNH TÂM

Sáng ngày 15/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Xây Nhà Bu Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến thăm tỉnh Thái Bình. Đoàn công tác của tỉnh Xây Nhà Bu Ly có đồng chí Phong Sa Vanh - Sĩ Thạ Vong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xây Nhà Bu Ly; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh Yên Bái có đồng

chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Sau khi gửi lời chào mừng nồng nhiệt đoàn công tác của tỉnh Xây

Nhà Bu Ly và đoàn công tác của tỉnh Yên Bái về thăm và làm việc tại Thái Bình, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, truyền thống cách mạng của Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình đã tiễn đưa hơn 50 vạn lượt

người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, trong đó có các chiến trường ở Lào và Campuchia, đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Thái Bình có nguồn than nâu, mỏ khí, nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao, hệ thống

(Xem tiếp trang 4)

THU THỦY

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Nghe và cho ý kiến về một số nội dung
- Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm

Chiều ngày 15/11, UBND tỉnh họp về một số nội dung: việc xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam tại xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải; để xuất chấp thuận địa điểm và nghiên cứu dự án đầu tư tại khu đất thương mại dịch vụ thuộc khu dân cư xã Vũ Phúc và đề xuất chấp thuận nghiên cứu dự án bến xe phía Nam thành phố của Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long; để nghị quyết

định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Ván tại khu công nghiệp Phúc Khánh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố.

Hồ sơ để nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÒNG VIÊN



Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

### Tổng nguồn vốn huy động tăng 17,5% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, đến ngày 31/10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ước đạt 61.450 tỷ đồng, tăng 15,6% so với thời điểm 31/12/2017, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, tiền gửi dân cư chiếm 88,5%, tiền gửi của tổ chức kinh tế chiếm 11,5%. Để thu hút tối đa lượng tiền nhân rỗi trong dân cư, các TCTD đã duy trì ổn định mức lãi suất huy động, phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và 6,5 - 7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Bên cạnh đó, các TCTD còn thực hiện nhiều giải pháp như: cải tiến lễ lối làm việc, phong cách giao dịch, giao chỉ tiêu huy động tới từng nhân viên, có các chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt...

Nhờ chú trọng công tác huy động vốn, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã tạo lập được nguồn vốn để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Đến ngày 31/10, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đạt 49.750 tỷ đồng, tăng 12,8% so với thời điểm 31/12/2017, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20,2%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29,7%, cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 50,1% tổng dư nợ cho vay.

MINH HƯƠNG

### Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng ngày 15/11, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức và cá nhân tại xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

Xã Vũ Tiến có hơn 2.700 hộ, gần 10.600 nhân khẩu. Đồng thời, xã có nghề chăn nuôi, chế biến nông sản thực phẩm phát triển mạnh. Toàn xã có 136 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và hơn 200 hộ làm nghề chế biến nông sản thực phẩm, 7 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Sản lượng điện tiêu thụ của địa phương bình quân trên 400.000 kWh/tháng.

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất và người dân giảm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Tiến phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức tuyên truyền,

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC DUÂN

### ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

# Tự hào nửa thế kỷ

(Xem trang 3)



Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

### Giống lúa TBR225 - cho những mùa vàng

(Xem trang 2)



DẶNG ANH